

Số: 25/BĐMDN

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP
THÁNG 02 NĂM 2015**

Kính gửi: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng ban

Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp xin báo cáo Phó Thủ tướng - Trưởng ban tình hình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước hai tháng đầu năm 2015 (tính đến 27/02/2015) như sau:

1. Về hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách:

Theo Chương trình công tác năm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong năm 2015 phải ban hành 15 nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đề án thuộc lĩnh vực sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, trong đó có 02 văn bản chuyển từ năm 2014 sang và 13 văn bản của năm 2015 (phụ lục kèm theo).

Đến nay, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Bộ Tài chính đã trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. VPCP đang thẩm tra để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2015, tuy nhiên đến nay mới có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các Thông tư hướng dẫn về: xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp; quản lý rừng bền vững; và cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn chưa có văn bản hướng dẫn.

2. Kết quả sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước:

- Kết quả sắp xếp, cổ phần hóa: 289 doanh nghiệp theo kế hoạch cổ phần hóa năm 2015 đều đã thành lập Ban chỉ đạo, trong đó: 192 doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp, 73 doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, 25 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa trong đó có 03

tổng công ty nhà nước; bán 01 doanh nghiệp, giải thể 01 doanh nghiệp. Đơn vị thực hiện cổ phần hóa có kết quả tốt là UBND TP. Hà Nội (13 doanh nghiệp), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (04 doanh nghiệp) (phụ lục kèm theo).

- Kết quả thoái vốn nhà nước: Tháng 2, cả nước thoái được 2.708 tỷ đồng, thu về 3.222 tỷ đồng. Tính chung hai tháng đầu năm đã thoái được 4.521 tỷ đồng, thu về 6.088 tỷ đồng, bằng 1,35 lần giá trị sổ sách. Trong đó, lĩnh vực bất động sản là 2.610 tỷ đồng thu về 3.093 tỷ đồng (chiếm 51% tổng giá trị thu về từ thoái vốn); lĩnh vực bảo hiểm, tài chính là 613 tỷ đồng thu về 622 tỷ đồng; bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ tại các doanh nghiệp khác là 1.298 tỷ đồng thu về 2.373 tỷ đồng (việc bán phần vốn nước không cần nắm giữ cao hơn 80% so với giá trị sổ sách, chiếm gần 40% tổng giá trị thu về từ thoái vốn). Đơn vị thực hiện thoái vốn có kết quả tốt là: Tập đoàn Viễn thông Quân đội: 2.643 tỷ đồng thu về 3.157 tỷ đồng; Tập đoàn Dầu khí VN: 307 tỷ đồng thu về 1.068 tỷ đồng; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông: 481 tỷ đồng thu về 526 tỷ đồng; Tập đoàn Điện lực: 588 tỷ đồng thu về 593 tỷ đồng (phụ lục kèm theo).

3. Tiến độ phê duyệt phương án sắp xếp tổng thể DNNN theo tiêu chí mới về phân loại doanh nghiệp 100% nhà nước:

Tháng 2, đã có thêm Bộ Quốc phòng, các địa phương: Bắc Kạn, Lạng Sơn, Ninh Bình, Đồng Nai trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp DNNN năm 2015. Đến nay, đã có 21 bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án bổ sung; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 16 phương án, bổ sung 81 doanh nghiệp cổ phần hóa. Tiến độ nêu trên là chưa đạt so với yêu cầu đề ra là các Bộ ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp theo tiêu chí mới trong Quý IV năm 2014.

Về Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp: Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015) thì các Bộ, địa phương, tập đoàn kinh tế gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định phương án tổng thể sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp trước ngày 30/6/2015. Đến nay, mới có Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa trình phương án. Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Văn phòng Chính phủ đang xin ý kiến các cơ quan liên quan đối với Phương án sắp xếp công ty nông lâm nghiệp thuộc tỉnh Lạng Sơn, Vĩnh Phúc để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

4. Vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện tái cơ cấu

Trong quá trình triển khai thực hiện thời gian qua, một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục nêu những vướng mắc, khó khăn trong xác định giá trị doanh nghiệp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết như: hoàn nhập các khoản dự phòng vào vốn nhà nước, xác định giá trị các khoản đầu tư dài hạn, giá trị tiềm năng, tài sản đã hết khấu hao, định giá lại các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần, xác định giá cổ phiếu bán

cho người lao động và tổ chức công đoàn đối với những doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần nhưng chưa có điều kiện IPO ngay.

Việc thoái vốn của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng đang vướng mắc do Ngân hàng Nhà nước không có ý kiến hoặc có ý kiến chậm trễ, làm doanh nghiệp mất cơ hội thoái vốn giá cao khi thị trường thuận lợi (như thoái vốn của EVN tại Ngân hàng An Bình, thoái vốn của Dầu khí tại Ocean Bank).

5. Nhiệm vụ công tác tháng 3/2015 của Thường trực Ban Chỉ đạo:

- Thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành: Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

- Đôn đốc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kịp thời ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, làm cơ sở đề các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế triển khai xây dựng Phương án sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp.

- Ban hành kế hoạch công tác trọng tâm năm 2015 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

- Đôn đốc các Bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp bổ sung sắp xếp DNNN theo tiêu chí mới về phân loại, sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, Phương án sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp và hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa DNNN năm 2015.

- Tổ chức họp giao ban về tái cơ cấu DNNN Quý I năm 2015.

Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp kính báo cáo Phó Thủ tướng - Trưởng ban./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VPCP: BTCN, các trợ lý của TTgCP, Vụ ĐMDN;
- Lưu: VT, BĐMDN (3).

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**

Đã ký

Nguyễn Trọng Dũng